

แจ้ง ความ สภากาชาดสยาม

มี พระราชเสาวนีย์ ใน สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
สดกษานายิกา สภากาชาด ให้ประกาศ ทราบ ทัดกัน ว่า

ตาม ประกาศ กระแส พระบรมราชโองการ ตั้ง ผู้ อำนวยการ สภากาชาด
ลง วันที่ ๓ เมษายน พระพุทธศักราช ๒๕๕๗ นั้น ย่อม ปรากฏ ชัด ช้อยู่ ว่า
มี พระราชประสงค์ จะ ให้ สภากาชาด เริ่ม ทำ การ ตาม นำ ที่ ของ คน ใหม่ มิ
ให้ กระทบ ให้ การ เติบ ร้าง ต่อ ไป

แต่ ที่ สภากาชาด จะ ทำ การ ไต่ ๆ ได้ นั้น ต้อง อาศัย ทรัพย์ ความ อุดหนุน
ของ มหาชน ออก เงิน มา เข้า รวบรวม เป็น ทุน แล้ว จึง จะ ทำ ไป ได้ สภา
กาชาด มิ ได้ รับ เงิน จาก รัฐบาล มา ใช้ จ่าย ได้ โดย ต้อง อาศัย ทรัพย์ ที่
จะมี ผู้ เต็มใจ บริจาค ให้ นั้น ทั้ง สิ้น

จำนวน เงิน ที่ สภากาชาด ได้ รับ เขี่ย ภาย จาก สมาชิก แค่ง่อน วนั้น ได้
จัด จ่าย ใน การ ซื้อ เครื่อง ยา เครื่อง ใช้ สำหรับ คน บ่อย เจ็บ ต่าง ๆ คง มี
เงิน เหลือ เก็บ ไว้ เป็น จำนวน ๓๙๑,๒๕๙ บาท, ใน เงิน จำนวน นี้ ได้ ใช้
ไป ใน การ ก่อ สร้าง โรง พยาบาล จุฬาลงกรณ์ แล การ ซื้อ เครื่อง มือ เครื่อง
ใช้ ของ โรง พยาบาล ทั้ง ปรอง เพิ่ม เคมี นอก จาก ส่วน ที่ พระบาท สมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว ได้ พระราชทาน แล พระราชภาคินัย ได้ ประทาน นั้น คง

เหลือเงินทั้งดอกเบี้ยซึ่งได้จากแบงก์เป็นจำนวน ๙๒,๑๐๔ บาทเท่านั้น แต่เงินที่เหลือนี้คงต้องใช้ในการก่อสร้างในบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นั้นอีก แต่จะไม่เพียงพอเลย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นั้นตั้งใจจะสร้างเป็นที่ใหญ่โต ให้เป็นส่งผ่าสายงตงามยิ่งกว่าโรงพยาบาลอื่น ๆ ในทางทิศตะวันออกนี้ สถานที่ซึ่งสร้างขึ้นแล้วนั้นเป็นส่วนอันน้อย หากใช้บริบูรณ์เต็มที่แล้วไม่ เช่นที่พักคนป่วยบัดนี้สร้างขึ้นแล้วเพียง ๒ หลัง คนป่วยอยู่ได้อย่างสบายเพียง ๔๐ คนเท่านั้น ตามแผนที่กะไว้ควรจะมีที่พักคนป่วยอีก ๖ หลัง ทั้งยังจะต้องมีที่พักนายแพทย์, ที่พักคนพยาบาลหญิงชาย, โรงครัวถาวร, โรงซักฟอกถาวร, แต่สิ่งอื่นอีกอเนกประการ สภาวชาดยังมีได้มีทุนพอที่จะทำให้ตัดออกไปได้

ใช้แต่เท่านั้นโรงพยาบาลนั้น, ใช้ว่าสร้างขึ้นแล้วก็เป็นเสร็จเมื่อใด ต้องมีเงินสำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนแก่เจ้าหน้าที่ทุกประเภท แต่จ่ายในการใช้สอยต่างๆ เงินใช้จ่ายนี้ ถ้าจะใช้วิธีเอาเงินของสภาออกจ่าย ได้มาเท่าใดก็จ่ายไปตั้งนั้น ก็ย่อมนับว่าไม่เป็นการมันคงถาวรเลย ถ้าเงินขาดมือลงเมื่อใดก็จะเกิดความยุ่งยากถึงกับต้องปิดโรงพยาบาลทันที เป็นการตัดประโยชน์หมด เพราะคนนั้นที่ถูกต้องมีเงินทุนมาก ฝากแบงก์ไว้ ได้ดอกเบี้ยพอเอามาเป็นเงินใช้จ่าย นั้นและจึงจะนับว่ามันคงถาวร.

เพราะเหตุที่ สภากาชาดไม่มีทุนรอน พอ ดังนี้ จึง ต้อง ทรง พระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ ให้ โอนโรง พยาบาลให้แก่ กระทรวง กระจกตาใหม่ ให้
ใช้ โรง พยาบาลซึ่ง สภากาชาดได้สร้าง ขึ้นนั้น เป็น สถานที่ พยาบาลของ ฝ่ายทหาร
แต่ สภากาชาดได้ จัด การ ร้อง ขอให้กระทรวง กระจกตาใหม่ ตั้ง รับคนบ๋วยทั่วไป ด้วย
ไม่ใช่ เฉพาะ ทหาร เพื่อให้เป็น สาธารณประโยชน์

แต่ การ ที่ จัด ดังนี้ ย่อม นับว่า เป็น การ เพื่อผลทาง หาก ใช้ ควร จะ เป็น
เช่น นี้ ตลอด เสมอไปไม่ สภากาชาด มีได้ ขึ้น ต่อ กระทรวง กระจกตาใหม่,
เป็น สโมสร อัน ๑ ต่าง หาก อัน อาศัยรยบุคคลที่เต็มใจ เข้า เป็น สมาชิก
หรือ ช่วย ออก ทุน นั้น ช่วยกัน ทำการไปให้สำเร็จ ไม่ใช่ ว่าเป็น
กระทรวง หรือ กรม ของ รัฐบาล ห้ามได้, แดตาม หน ทาง การ สภากาชาด
จะ ต้อง จัดการปกครอง แด ดำเนิน การ ใน โรง พยาบาล นี้เอง จึง จะ สมเหตุ
สมผล

ในที่นี้ ควร จะ อธิบายไว้ ให้ชัดเจน ว่า สภากาชาด นั้น มีไว้ทำไม,
มีความมุ่งหมาย อย่างไร.

การ บำบัด ความ บ่วยไข้มิให้เกิด มี ขึ้น แก่ บุคคล หรือ เมื่อ มี ขึ้น แล้ว
ก็รับเยียวยา เสียให้หาย นั้น เป็น ของ สำคัญ ของ ชาติ ชาติใดที่ จะ
นับว่ามีกำลัง มาก แด ดำเนิน ถึงความเจริญ นั้น ก็คือ ต้อง อาศัยรม มี
จำนวนคน ให้มาก, ถ้า มีจำนวน คน น้อย แล้ว กำลัง ของ ชาติ ก็ต้อง
น้อย, กำลัง อยู่ที่ จำนวน ของ คน การ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ย่อม เป็น

เล่ม ๓๓ หน้า ๒๕๕ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๔๕๗

~~กรมการสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๒๕๕ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๔๕๗~~

ธรรมชาติ ของมนุษย์จะ หลีกให้ พ้นเสียได้ของมันไม่ได้ แต่ว่าถ้าชาติใด ได้จัดการ บำรุง ให้มี คน เกิด ขึ้น มากกว่าตาย ชาติ นั้น ก็ นับวัน จะ มี ความเจริญ แต่มีกำลัง มากขึ้น ทลที่ ชาติใด มีคน เกิดใหม่ เป็น จำนวน น้อยกว่า คน ที่ตายไป, ชาติ นั้น มีแต่ จะ ร่วงโรย เพราะฉะนั้น การ บำรุง กันไว้ มิ ให้เกิด ขึ้น แต่ การ รักษา เยี่ยวยาก คน บ่อย นับว่า เป็น หน้า ที่ สำคัญ ของ คน ทุก คน ใน ชาติ

การ เช่น นี้ จะ เหมือน เสีย ว่า เป็น หน้า ที่ ของ รัฐบาล ต้อง จัด การ ถ้าย คุ้ม ภา ขอบไม้ รัฐบาล ย่อม มี กิจ ธุระ คง ทำ แต่ มี การ ใช้จ่าย มาก นาน นับ ไม่ถ้อย อยู่แล้ว แต่ ถึง ใน การ พยายาม โดย เฉพาะ รัฐบาล ก็ ใช้จ่าย จัด การ อยู่แล้ว, ไร่ว่า มิได้ ทำเลย, แต่ จะ นับ ว่า เพียง พอ ก็ ทำไม่, ที่ จะ จัด ให้ดี จริง จำ ต้อง ชาติ ไรรับ กำตั้ง แล หน้า ใจ ของ บุคคล ช่วย กัน จัด การ ดำรับ ประโยชน์ ของ ชาติ แล ของ คน เองบ้าง จึง จะ ได้ การ ช่วย ดุดหนุน ใน เรื่อง บำบัด ความ ไข้เจ็บ ย่อม นับว่า เป็น กุศล สำคัญ ไม่ว่า ใน ประเทศใด ภาษาใด คง จะ แล เห็น ได้ว่า ใน กรุง เทพ พระมหากษัตริย์ ชาว ต่าง ประเทศ ที่ มา อยู่ พึ่ง พระบรม โภชน์สมภาร เขายัง ออก เงิน เรียรายกัน สร้าง โรง พยายาม แล ดำเนิน การ รักษาโรค อยู่ได้ มี โรง พยายาม เฮอร์ ซิง โชม ของ ฮังการย โรง พยายาม ซิง หลุย ของ ฝรั่งเศส, แต่ โรง พยายาม จีน, เป็น ตัว อย่าง เรา ไม่ ได้ รับ ความ อดหนุน ของ รัฐบาล อย่งไร ก็ มี ตั้ง อยู่ ได้ โดย ที่ บุคคล เติม ใจ ออก ทุนทรัพย์ อดหนุน ส่วน ของ ไทยเราเอง

มีแต่โรงพยาบาลของรัฐบาล หากมีโรงพยาบาลซึ่งตั้งอยู่โดยมหาชน
อุดหนุนนั้นเลย, เป็นที่น่าอึดอัดอยู่

สภาประชาชาติตั้งใจที่จะวางตนให้เป็นหนทางที่บทชนชาวสยามที่มีน้ำ
ใจจะอุดหนุนชาติ จะได้ออกทุนทรัพย์ เพื่อเป็นหุ้นส่วนทำการ
ช่วยชาติของตนได้ ในทางนี้ แลความมุ่งหมายของสภาประชาชาตินั้นกล่าว
โดยย่อ มีอยู่ดังนี้คือ.

๑) จะจัดการก่อสร้างสถานที่ในบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ให้สำหรับจัดเต็มบริบูรณ์ เป็นโรงพยาบาลที่ตั้งจริงต้องตามวิชาศาสตร์
แม่พระเกียรติยศในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แลพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับทั้งแม่เกียรติยศของชาติไทย.

๒) จะดำเนินการพยาบาลแลกเปลี่ยนของโรงพยาบาลนี้เองไม่ต้องอาศัย
เงินรัฐบาล เพื่อเป็นการช่วยรัฐบาลมิต้องให้เบียดเบียนพระราชทรัพย์
ในทางนี้ ให้ได้ใช้พระราชทรัพย์นั้นในการอย่างอื่นซึ่งมีอยู่อีกอเนกประการ

๓) จัดให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นี้เป็นสถานที่ฝึกหัดสั่งสอนนาย
แพทย์ให้มีวิชาความรู้ดี แต่ชำนาญยิ่ง ๆ ขึ้น ความรู้ความชำนาญ
ของแพทย์ย่อมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการบำบัดพยาธิ.

๔) จัดให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นสถานที่ ซึ่งนายแพทย์ผู้
หลักทำการตรวจหาเชื้อโรคอันพึงเกิดขึ้นนั้น แลหาวิธีทางแก้โรค.

๕) จะจัดการฝึกหัดคนพยาบาลทั้งหญิง แลชายให้มีความรู้ในการ

พยาบาล ต่ จริง สำหรับเป็น ผู้ช่วยนาย แพทย์ ใน โรงพยาบาลต่าง ๆ หรือ
 ไป ทำการ พยาบาล ตาม บ้าน เรือน ต่าง ๆ หรือ ถ้า มีการฉุกเฉิน เกิดขึ้น เช่น
 เกิด โรค ชุกชุม ขึ้น ใน ที่ใด ตำบลใด จะ ได้ ส่ง คน พยาบาล ไป ช่วย เพิ่ม เต็ม หรือ
 ใน ที่ สุด หาก มี การ สงคราม หรือ การ ฉุกเฉิน เกิดขึ้น ซึ่ง เป็น เหตุ จะต้อง
 ใช้ อาวุธ ปรามปราม หรือ รบพุ่ง, จะ ได้ ส่ง คน พยาบาล ไป ช่วย พยาบาล รักษา
 คน ถูก อาวุธ แด บ่วยเจ็บ

๖) จะ พยายาม ส่ง สัม ผู้ คน เครื่อง ยา เครื่อง มือ เครื่อง ใช้ ใด ให้ พร้อม
 ถ้า เกิด โรค ชุกชุม เกิด ขึ้น ใน ที่ใด ตำบลใด หรือ มี การ สงคราม การ ฉุกเฉิน
 ดัง กล่าว มา แล้ว จะ ได้ จัด กอง พยาบาล ขึ้น เป็น กอง ๆ มี นาย แพทย์
 คน พยาบาล แด เครื่อง ยา เครื่อง ใช้ พร้อม ส่ง ไป กระ ทำ การ รักษา พยาบาล
 * คน บ่วย คน ถูก อาวุธ เพื่อ ช่วย รัฐบาล แด ชาติ บ้าน เมือง.

ความ มุ่งหมาย ซึ่ง กล่าว มา โดยย่อ นี้, จะ แสดง ให้ เห็น ได้ แล้ว ว่า น้า
 ที่ ของ สภา กษัตริย์ นั้น ใหญ่ หลวง เพียงไร แด ต้อง การ ทนรอน มากมาย
 เพียงใด ที่ จะ ดำเนิน การ ตาม ความ มุ่งหมาย ได้ เพียงไร ย่อม แล้ว แต่ ทน
 ที่ มี ทั้งสิ้น, ไม่ มี ทน ก็ ทำ อะไร มิ ได้.

สภา กษัตริย์ ยินดี ที่ จะ รับ ทน ทวิ พัย ซึ่ง บุคคล จะ เต็มใจ บริจาค ให้ นั้น เป็น
 ๒ สถานที่

๑) ถ้า มี ประสงค์ จะ ออก เงิน สร้าง สถานที่ หรือ สร้าง สิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใด ขึ้น
 ใน บริเวณ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ ให้ เป็น ชั้น เป็น อัน ปรากฏ ชัด ว่า

ผู้รับบริจาค ก็ จะจัดการให้ สัมประสงค์ แต่ จะจารึก นามลง ไว้ ใน
สถานที่หรือสิ่ง ซึ่ง สร้าง ขึ้น นั้นด้วย ว่าผู้ นั้น เป็น ผู้สร้าง ให้เป็นอนุสาวรีย์
อยู่ ณ ที่ กาด นั้น หรือ จะ กำหนด อื่นใด ให้ ผู้หนึ่ง ผู้ใด ก็ได้ จะ จารึกไว้ด้วย
ตามประสงค์ เหมือนกัน

เมื่อผู้ใดมี ประสงค์ จะบริจาค ทศพัย อย่างนี้ ขอให้ มาพูด ตกลง กับ
ผู้อำนวยการสถาน หรือ มีจดหมาย มา ก็ได้ จะได้ ขรับแจ้ง แนะนำ ว่า จะ
ควร สร้าง ของสิ่งใด ตามจำนวน เงิน ซึ่ง จะ บริจาค นั้น

อนึ่ง การบริจาคเงิน สถานที่ ถ้าจะ ตกลง กัน หลายคน รวมกันสร้าง
สิ่งใด สิ่งหนึ่ง ดังนี้ ก็ได้ เหมือนกัน ตามตัว อย่าง ที่ พระบาท สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย พระ ราช ภาดาภคินี ทรง ปฏิบัติ ไว้ ณ นั้น แต่
ขอให้เข้าใจ ว่า การ สร้าง สถานที่ หรือ สิ่งหนึ่ง สิ่งใด ใน บริเวณ โรง พยาบาล
จุฬาลงกรณ์ นั้น นับว่า ได้ ทำ การ ถนอมพระเดชพระคุณ เฉลิมพระเกียรติ
ยศ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้า อยู่ หัว บิยะมหาราช นั้น ด้วย อีก ส่วน
หนึ่ง.

๒) ถ้ามีประสงค์ จะ บริจาค ทศพัย เข้าร่วมเป็น เงินทุน ของ สถานแล้ว
แต่ กรรมการสถาน จะ จัดการ ใช้ อย่างใด ดังนี้, ก็ ทำได้ เสมอ แต่แม้จะ
เป็น เงินเล็กน้อย เพียงใด กรรมการ สถาน ยินดี รับ ทั้งสิ้น ไม่มี ความ
รังเกียจ อย่างใดเลย แต่เงิน ของสถาน ที่ ใช้จ่าย ไป อย่างใด ๆ กรรมการ
จะประกาศ ให้ มหาชน ทราบเสมอ ไม่ มี การ จูบจับหา มิได้, เงิน ที่ จะบริจาค
อย่างนี้ ขอให้ ส่งตรง ยัง ผู้อำนวยการ สถานฯ

ขอแนะนำว่าเมื่อผู้ใด มีเหตุ กระทบทำให้รู้สึก มีความต้องการ จะบำเพ็ญกุศล อย่างใด อย่างหนึ่ง แต่จะมีให้ต้องเปลือง ทรัพย์ สูญ กระจายไปเปล่า ๆ. ต้อง การจะให้เกิด เป็นผล ยั่งยืนนาน แล้ว, ควร บำเพ็ญกุศล ในทางบริจาค ทรัพย์ ให้ แก่สหประชาชาติ จะ ดีกว่า ผล เป็นอันดี เป็นแน่แท้.

อนึ่ง ขอชี้แจง ว่า จะ ได้ ทำ กุศล บ้าง กับ สำหรับ สหประชาชาติ ตั้ง กรรมกร ชีวใหม่ ใน กุศล บ้าง กับ นั้น จะ ได้ แสดง ว่าบุคคล ที่ จะเป็น สมาชิก นั้น จะ ต้อง ทำ อย่างใด จึง จะ เป็น ได้ แต่ การ ทั้ง นี้ ต้อง การ เวลานาน สัก หน่อย เมื่อ แล้ว เสร็จ เมื่อ ใด จึง จะ ได้ ประกาศ ให้ทราบ.

สหประชาชาติสยาม.

วันที่ ๑ พฤษภาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

(ลงพระนาม)

จักรพงษ์

ผู้อำนวยการสหประชาชาติ

แจ้งความกระทรวงมหาดไทย

ด้วย หลวงดำรงราชายุค (ต้นทองตักก้อย) เป็น ผู้ที่ ศาล ได้ พิพากษา ให้ คุม กระจาย แล้ว ไม่ คุ้ม ควร จะ เป็น ข้าราชการ ของ ขุด พระบาท ครอบ รั้ว จึง มี พระราชดำรัส ให้ หลวงดำรงราชายุค (ต้นทองตักก้อย) ออกจาก ยศบรรดาศักดิ์ ตั้ง แต่ นี้ ไป

ด้วย หลวงไกรกลางณรงค์ (ตัก) มีความผิด หลอก ถอง ลง เขา เงิน นายคิด นายเตียงคน ละ ๘๐ บาท แล้ว เลือกลง ให้ หนี้ ราชการ ศาล พิพากษา ได้ ความจริง พิพากษา จำคุก ๑ ปี กับ ให้ รับเงิน ๒ ชั่ง